



สำนัก(ข่าว)  
WS-พยอม  
พ:พยอม กัลยาณ  
editor@LokWanNee@gmail.com



อยู่อย่างสมณะ  
อย่าปล่อยให้ความอยาก  
มีอยากได้มาครอบงำ ▶3



รากเหง้าที่แท้จริง

ดู(ส:ทุก)คิด ▶3



“CU NEX” จับเคลื่อน  
ดิจิทัลเทคโนโลยี

เศรษฐกิจ ▶4



นิเวจนแอร์เวย์สเพิ่ม  
บิน“คอนเมือง-ญี่ปุ่น”

เศรษฐกิจ ▶4



พบสารพิษ  
ในชาย-หญิงอังกฤษ

ต่างประเทศ ▶5

# วาจาเป็นพิษ

“ชวน ชูจันทร์” ผู้จดทะเบียน  
ขอจัดตั้งพรรคพลังประชาชน  
“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ผู้  
มีชื่อพัวพันอยู่เบื้องหลัง  
ปรากฏการณ์ดูดอดีต ส.ส.  
ออกมารักษาระยะห่างกับ  
กลุ่มสามมิตรหลังกระแสดูด  
ตีกลับ แม้จะประสบผลสำเร็จ  
ด้านตัวเลข แต่การยอมรับ  
ในวงกว้างติดลบ เพราะ  
พฤติการณ์สวนทางกับธง  
ปฏิรูปที่ปักไว้ตั้งแต่เข้ามายึด  
อำนาจ แถมอาจมีปัญหาข้อ

กฎหมายที่จะตามมา อย่างไร  
ก็ตาม แม้การรักษาระยะห่าง  
อาจเป็นแค่แทคติคทางการเมือง  
แต่ “วาจา” ที่ลั่นออกมา  
แล้วจะบีบให้หนทางสู่เป้าหมาย  
แคบขึ้น เพราะสายตา  
ทุกคู่จะจับจ้องที่การประชุม  
ใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าและ  
กรรมการบริหารพรรคพลัง  
ประชาชน ถ้าปรากฏข้อเท็จ  
จริงสวนทางกับคำพูดให้ระวัง  
“วาจาเป็นพิษ”

โลกวันนี้มีประเด็น ▶2



โลกวันนี้ประเด็น <

# วาทาเป็นพิษ

**การประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ  
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม  
เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง**

อัปเดตความเคลื่อนไหวในบ้านเมือง ล่าสุดที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 217 คะแนน เห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ประกาศใช้เป็นกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ

หลักใหญ่ใจความสำคัญของกฎหมายนี้คือ ถวายคืนพระราชอำนาจในการแต่งตั้ง สถาปนา และถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์ และแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) โดยการแต่งตั้งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย จะทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชก่อนหรือไม่ก็ได้

วกกลับมาที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีเรื่องให้ต้องอัปเดตกันทุกวันเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับปรากฏการณ์ดูอดีต ส.ส. ให้ไหลมารวมตัวกัน หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดูทำกันอย่างไม่รู้ใคร่ไม่ไปจนเกิด

ภาวะเสี่ยงที่จะมีปัญหาข้อกฎหมายตามมาจากนี้

ขณะนี้เห็นได้ว่าหลายคนที่ถูกนำชื่อไปเกี่ยวข้องกับการดูอดีต ส.ส. เริ่มรักษาระยะห่างกับคณะสามมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง **นายชวน ซูจันทร์** แกนนำผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ

*“ขอยืนยันว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มสามมิตร และไม่เคยเจอใครในกลุ่มสามมิตร อย่างไรก็ตาม มีหลายกลุ่มการเมืองและอดีตนักการเมืองแสดงความจำนงติดต่อขอเข้าร่วมทำงานกับพรรค*

*พลังประชารัฐ ซึ่งยังไม่ขอเปิดเผยว่ามีกลุ่มใดหรืออดีตนักการเมืองคนใดบ้าง พรรคพลังประชารัฐเปิดกว้างให้กับทุก ๆ ฝ่ายที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เราต้อนรับทุก ๆ กลุ่มถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย”*

คำกล่าวของนายชวนแม้จะพยายามสื่อให้เห็นถึงการเว้นระยะห่างกับกลุ่มสามมิตร แต่น่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางเทคนิคเพื่อไม่ให้เข้าเงื่อนไขความผิดตามกฎหมายที่อาจทำให้พรรคพลังประชารัฐแท้งก่อนล้มตามโลกต้องไม่ลืมว่าสถานะของพรรค

พลังประชารัฐในตอนนี้อย่างไม่มีความเป็นพรรคการเมืองโดยสมบูรณ์ ความเป็นพรรคการเมืองจะครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกบุคคลที่จะเป็นหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และผ่านการรับรองจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วเท่านั้น

ท่าทีของนายชวนสอดคล้องกับท่าทีของ **นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกรัฐมนตรี ที่ออกมาปฏิเสธเช่นกันว่าโดนเอาชื่อไปแอบอ้าง ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสามมิตร

เมื่อนายสมคิดที่ถูกมองว่าเป็นมือประสานเรื่องนี้ และนายชวนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ พยายามรักษาระยะห่างกับกลุ่มสามมิตร การประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนที่ คสช. จะปลดล็อกพรรคการเมืองในช่วงเดือนกันยายนจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากจะเป็นวันที่คนทั้งประเทศจะได้เห็นความจริงพร้อม ๆ กันว่า ทั้งนายสมคิดและพรรคพลังประชารัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรจริงหรือไม่

ถ้าจริงก็คงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น แต่อาจเกิดปรากฏการณ์วาทาเป็นพิษที่ไม่ยอมรับความจริง ไม่พูดตรงไปตรงมากับประชาชนตั้งแต่แรก

แต่ถ้าไม่จริงก็น่าติดตามว่ามีเหตุปัจจัยอะไรทำให้ตีล้นล้ม

(สมศักดิ์ ไม่พรต-รายงาน)





### ดู(ละ)ทุก)คิด



นายทวีดี  
editor59lokwannee@gmail.com

## รากเหง้าที่แท้จริง

กรณี “กลุ่มสามมิตร” เดินสาย “ดู” นักการเมืองเพื่อสนับสนุน “ทันผู้นำ” ให้ต่างขา “สืบทอดอำนาจ” ต่อ ไม่ผิดกฎหมายพรรคการเมือง และถือเป็นเรื่องปกติทางการเมืองของพรรคหรือ ก๊วนการเมือง

แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์และประณาม คือ การใช้อำนาจและงบประมาณของ “ทันผู้นำ” และรัฐบาลทหารที่มีคำถามว่าเพื่อทำงานให้แผ่นดินหรือหาเสียงล่วงหน้า?

ถ้า “ทันผู้นำ” ประกาศชัดเจนไม่รับตำแหน่งทางการเมืองและไม่มี “สืบทอดอำนาจ” ใดๆอย่างสิ้นเชิง หรือประกาศจะเป็นนักการเมืองและให้ไปไปตามระบอบประชาธิปไตยอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ก็จะไม่มีความครหานินทาใดๆ

ไม่ใช่เป็น “อีแอบ” และใช้วาทกรรมถากถางและดูถูกดูแคลนนักการเมืองที่เห็นต่าง ทั้งที่เคยตั้งคำถาม 4 ข้อกับประชาชนเรื่อง “ธรรมนูญ” และ “ยุทธศาสตร์ชาติ” และตั้งคำถาม 6 ข้อถึงพรรคการเมืองและนักการเมืองหน้าใหม่หรือคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

หากได้พรรคการเมืองเดิมๆ นักการเมืองหน้าเดิมๆ เป็นรัฐบาลจะเป็นอย่างไร เหมือนที่หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการ “สืบทอดอำนาจ” ที่ยังจมปลักกับ “วงจรรูปทาว์” ภายใต้ “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ”

คำถามง่าย ๆ ระหว่าง “ระบอบเผด็จการ” กับ “ระบอบประชาธิปไตย” ซึ่งสะท้อนให้เห็นรากเหง้าปัญหาของบ้านเมืองอย่างแท้จริงคือ หากรัฐบาลภายใต้อำนาจ “เผด็จการ” มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และสามารถพัฒนาประเทศได้จริง

ทำไมประชาชนส่วนใหญ่และประชาคมโลกจึงเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งและกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย?

### สำนัก(ข่าว) พระพยอม



พระพยอม กัลยาโณ  
editor59lokwannee@gmail.com

## อยู่อย่างสมถะ



ธนาการทหารไทยทำวิจัยพบว่าคนไทยจำนวนมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ติดหรู ติดสุข ติดสบาย ซึ่งไม่ใช่สุขแท้ สุขทิพย์ แต่เป็นสุขบาป สุขเทียม เลยทำให้ไม่มีเงินออม ไม่มีเงินใช้จ่ายยามจำเป็น

80 เปอร์เซ็นต์ถือเป็นการจำนวนมากทีเดียว จึงทำให้ขาดแคลน ขัดสน ผิดเคือง ชนแค้น เพราะติดสุข ติดสบาย ติดหรู ติดสวย จ่ายก่อนผ่อน ทีหลังไม่เป็นไร ขอซื้อความสุข ความสบาย ความสวย ความหรูไว้ก่อน ใช้จ่ายเกินตัวและไม่เป็นทั้งตัวเอง ทั้งสิ่งของ ทั้งบ้าน

เมื่อขาดแคลน ขัดสน ผิดเคือง ชนแค้น ก็เป็นทุกข์ เพราะติดสุข ติดสบาย ติดสะดวก ทั้งที่เงินไม่พอจะย่ำไส้ ยิ่งมาเจอเศรษฐกิจวิกฤตแล้วยังฟูฟ่าไม่หยุด ติดหรู ติดสบาย ก็ยิ่งทำให้เกิดความขาดแคลน ขัดสน ผิดเคือง ใช้จ่ายไม่ดูหน้าดูหลัง ไม่ดูกาฬิตตัวเอง ฐานะตัวเอง ไม่ดูภาวะเศรษฐกิจ แม้จะเก็บออมไม่ได้เพราะรายได้

In Brief : ย่อความ

เมื่อไม่รู้จักความพอดีก็ไม่ประหยัด สุดท้ายก็เป็นทุกข์เพราะหนี้สิน กินเกิน ใช้เกิน ลุ่มหลง หมกมุ่น มัวเมา จนขาดแคลน ขัดสน ผิดเคือง ชนแค้น เพราะเราไม่รู้จักคำว่า “สมถะ”

ไม่มากพอก็ต้องใช้ชีวิตอย่างสมถะ การใช้จ่ายหากไม่จำเป็นก็ต้องไม่ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะมีจะใช้

บางคนแค่นาฬิกาไว้ใช้ดูเวลา ซื้อราคาเรือนละไม่กี่ร้อยไม่กี่พันก็ดูเวลาได้ ทำไมต้องซื้อนาฬิกาที่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน แถมมีเรือนเดียวหรือ 2 เรือนไม่พอ ต้องสะสมเป็น 10-20 เรือน หรือได้มาในทางมิชอบ ไม่ถูกต้อง มันก็เลยทำให้เป็นทุกข์ เป็นภัย

ก็หวังว่าคนไทยจะคิดเป็น มีสติ มีสำนึก ไม่เป็นคนมีเอตมู รู้จักคำว่าสมถะ ทางศาสนาสอนให้ไม่ติดยึด ไม่หลงมกมาย มักน้อย สันโดษ อย่าย่ำปล่อยให้ความอยากมีอยากได้มาครอบงำ ทั้งที่มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำ เมื่อไม่มีสติก็จะไม่รู้จักระบายยั้ง มีน้อยใช้มาก อยากใหญ่ อยากรวย ก็เกิดความขาดแคลน เกิดทุกข์แสนสาหัส

ยิ่งโลกยุคนี้เต็มไปด้วยวัตถุ ความสะดวกสบาย ความเพลิดเพลินที่ทำให้ลุ่มหลง เมื่อไม่รู้จักความพอดีก็ไม่ประหยัด สุดท้ายก็เป็นทุกข์เพราะหนี้สิน กินเกิน ใช้เกิน ลุ่มหลง หมกมุ่น มัวเมา จนขาดแคลน ขัดสน ผิดเคือง ชนแค้น เพราะเราไม่รู้จักคำว่า “สมถะ” ความพอดี ความจำเป็น

เจริญพร

# ‘CU NEX’ขับเคลื่อนดิจิทัลเทคโนโลยี

จุฬาร่วมกับกสิกรไทยเปิด CU NEX Application เชื่อมการใช้ชีวิตของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรในทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนจุฬารเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์แห่งทศวรรษใหม่

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เท่าการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย สร้างสรรค์ “CU NEX Application” เพื่อทำให้อาจารย์เปลี่ยนผ่านสู่ Chula New Era หรือจุฬายุคใหม่ ยุคดิจิทัลเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงการใช้ชีวิตของนิสิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พลิกโฉมจุฬารเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์แห่งแรกในประเทศ

CU NEX Application จะเชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตของนิสิตตั้งแต่มาก่อนออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบตารางเรียน และห้องเรียน หรือค้นหา e-Book จากศูนย์หนังสือจุฬาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน สามารถตรวจสอบตาราง สถานะ และตำแหน่งรถประจำทางภายในมหาวิทยาลัย ค้นหาหนังสือจากทุกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว หรือทำงานกลุ่มที่ PLEARN Space ที่จะเปิดโลกทัศน์ให้กับนิสิตหลังเลิกเรียน หรือจองสถานที่สำหรับ

การทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยด้วยระบบ SOS ในแอปพลิเคชัน

CU NEX Application จะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้าง Data Hub ที่ใช้เทคโนโลยี Machine Learning รวบรวมพฤติกรรมของนิสิต และใช้ Business Intelligence (BI) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรและ



กิจกรรม การจัดการงานเอกสารสำคัญต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain น.ส.ชัตติยา อินทวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยเห็นความสำคัญการสร้างสรรคบริการและนวัตกรรมแห่งอนาคต และมุ่งการให้บริการมากกว่าความเป็นธนาคาร

(Beyond Banking) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี นวัตกรรมโซลูชัน และข้อมูลผู้บริโภคนเชิงลึก (data driven insights) มาพัฒนาต่อยอดเพื่อผสานเป็นทุกส่วนของชีวิตของลูกค้า

## นิเวศแอร์เวย์สเพิ่มฝูงบิน‘ดอนเมือง-ญี่ปุ่น’

นายเจริญพงษ์ ศรีประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิเวศแอร์เวย์ส จำกัด เปิดเผยว่า สายการบินนิเวศแอร์เวย์สเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 เส้นทางบินแรกคือ ดอนเมือง-มะริด จนก้าวสู่ปีที่ 5 จึงเตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ ดอนเมือง-ฮิโรชิมา เดือนสิงหาคมนี้ เบื้องต้นให้บริการแบบเช่าเหมาลำ และจะเริ่มปรับรูปแบบการให้บริการระหว่างเช่าเหมาลำและการบินทั่วไป



หลังจากเปิดเส้นทางดอนเมือง-ฮิโรชิมาแล้ว จะทำให้มีเส้นทางการบินทั้งหมด 38 เส้นทาง และในอนาคตจะเพิ่มเส้นทางเดินทางระหว่างดอนเมือง-คิตะคิวชู และ

เชียงใหม่-หนานหนิง หากเป็นไปตามแผนจะทำให้ปีนี้นิเวศแอร์เวย์สมีสันทางการบินทั้งหมด 40 เส้นทาง รองรับผู้โดยสารทั้งปี 1.8 ล้านคน โดยมีแผนเพิ่มเครื่องบินโบอิง 737-800 อีก 2 ลำ คาดว่า จะเริ่มส่งมอบได้เดือนมกราคม 2562 ทำให้มีเครื่องบินทั้งหมด 13 ลำ สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนิเวศแอร์เวย์สมุ่งมั่นจะรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพและพัฒนาให้ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง



ร่วมงาน : อัครพล ลีลาประชากุล กรรมการ บริษัท ไทยมูว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ยกทัพสินค้าและทีมผู้บริหารร่วมออกบูธ พร้อมให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ในงาน mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5



โรดโชว์ : โอภาส ฉืดพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก



# ต่างประเทศ



## ข่าวย่อย

**น้ำมันไม่ใช่ประเด็น**  
 ทำเทียบเศรษฐกิจของรัสเซีย รายงานว่า สถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกไม่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย กับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ที่กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ วันที่ 16 กรกฎาคมนี้ มีประเด็นปัญหาที่ทำให้อีกมากในความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ต้องหารือระหว่างการประชุมสุดยอดครั้งแรกของ 2 ผู้นำ นอกจากนี้ยังมีบางประเด็นที่ผู้นำทั้งสองขอระงับไว้ก่อนในระหว่างพบกันครั้งแรก

**ใช้โดรนแทนพล**  
 หลายรัฐในสหรัฐหันมาใช้โดรนฉลองวันชาติ 4 กรกฎาคมแทนการจุดพลุหรือดอกไม้ไฟกันมากขึ้น เพราะนอกจากมีเทคโนโลยีสร้างความตื่นตาตื่นใจแล้ว ยังปลอดภัยสำหรับรัฐที่กำลังประสบภาวะแห้งแล้งและไฟป่า โดยบริษัทที่รับจัดแสดงโชว์ยอมรับว่า ค่าใช้จ่ายในการแสดงเพียงครั้งเดียวถือว่าแพง แต่เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้

**บาสกกระชับมิตร**  
 เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จัดการแข่งขันบาสเกตบอลชายนัดกระชับมิตรเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง 2 ฝ่าย การแข่งขันจัดขึ้นที่กรุงเปียงยาง ผลการแข่งขันเสมอกัน 102-102 รายงานระบุว่า นายคิม จอง-อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เป็นฝ่ายเสนอให้จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนัดกระชับมิตรในระหว่างประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดี มุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้ ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

# พบสารพิษในชาย-หญิงอังกฤษ

**ผลตรวจสอบยืนยันชายหญิงชาวอังกฤษซึ่งล้มป่วยตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับสารพิษโนวีซ็อก แบบเดียวกับที่ส่งผลให้อดีตสายลับรัสเซียซึ่งลักลอบอยู่ในอังกฤษล้มป่วยอย่างหนักเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้า**



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซาลส์บิวรี สหราชอาณาจักร ว่า กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายของสำนักงานตำรวจนครบาลอังกฤษออกแถลงการณ์ว่า น.ส.ดอวิน สเตอร์เจสส์ อายุ 44 ปี และนายชาร์ลี โรว์ลีย์ อายุ 45 ปี ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเอมส์บิวรีตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา โดยผลการวิเคราะห์ทางพิษวิทยาปรากฏว่า ผู้ป่วยทั้ง 2 คนได้รับสารพิษร้ายแรงในกลุ่มโนวีซ็อก และอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤต

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนให้ความสำคัญกับประเด็นที่ว่าชายหญิงคู่นี้ได้รับสารพิษโนวีซ็อกได้อย่างไร ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงว่าสเตอร์เจสส์และโรว์ลีย์เป็นเป้าหมายจำเพาะเจาะจงของการทำร้ายครั้งนี้ และ

ทั้งคู่มีความเกี่ยวข้องกันในทางใดหรือไม่ โดยพลเมืองดีพบร่างหมดสติของสเตอร์เจสส์เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ส่วนข้อมูลการพบร่างไร้สติของโรว์ลีย์ระบุว่า เป็นช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น 4 เดือนพอดีหลังนายเซอร์เก สกริปัล อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทหารของรัสเซีย และบุตรสาวคือ น.ส.ยูเลีย สกริปัล ได้รับสารพิษโนวีซ็อกที่เมืองซาลส์บิวรีทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา

อนึ่ง เมืองเอมส์บิวรีกับเมืองซาลส์บิวรีตั้งอยู่ไม่ห่างจากกันมากนัก แม้ตำรวจยังคงเชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเอมส์บิวรีมีความ

เสี่ยงต่อสาธารณชนในระดับต่ำ แต่ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ 5 แห่งซึ่งสเตอร์เจสส์และโรว์ลีย์เดินทางผ่านระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีกรณีปิดกันพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และขอให้ประชาชนซึ่งอยู่ในสถานที่ตามช่วงเวลาดังกล่าวทำความสะอาดเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว

ประเด็นเรื่องสารพิษโนวีซ็อกยังคงเป็นชนวนความขัดแย้งทางการทูตระหว่างสหราชอาณาจักรกับรัสเซียจนถึงปัจจุบัน โดยรัฐบาลมอสโกยืนยันการปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี และกล่าวหาว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรเจตนาปกปิดข้อมูลบางอย่างจากการไม่อนุญาตให้รัฐบาลมอสโกมีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวน

# จีนเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน

โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงว่า นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศและมนตรีแห่งรัฐของจีน จะเดินทางเยือนกรุงเวียนนาของออสเตรียเพื่อหารือกับอิหร่าน ขณะที่หลายประเทศพยายามรักษาสันติภาพในตะวันออกกลางนิวเคลียร์กับอิหร่านไว้โดยไม่มีสหรัฐ



นายลู คัง โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน กล่าวว่า รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านจะพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐร่วมกับรัสเซียและจีน ที่กรุงเวียนนา

เพื่อหารือถึงแนวทางรักษาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเอาไว้หลังจากที่สหรัฐประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าว

ขณะที่ประธานาธิบดีฮัสซัน โรว์ฮานี ของอิหร่าน เดินทางถึงออสเตรียแล้ว โดยมีประธานาธิบดี

อเล็กซานเดอร์ ฟานเดอบิลเลนของออสเตรีย ให้การต้อนรับ มีการคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีโรว์ฮานีจะพบหารือและจัดการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดี ฟานเดอบิลเลน และนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียน เคิร์ช ของออสเตรีย ที่ว่าได้เพิกถอนสถานะทางการทูต นายอัลซาดอลลาห์ เอ นักการทูตชาวอิหร่านวัย 46 ปี ที่ถูกจับกุมในเยอรมนีเพราะสงสัยว่าติดต่อกับผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าพยายามระเบิดโจมตีการประชุมกลุ่มต่อต้านอิหร่านในฝรั่งเศส

# Classifieds

โลกว่านนี้

สนใจลงโฆษณา โทร.  
02 422 8055

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4868 (1393) วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จำกัด และบริษัทในเครือ  
บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อประจำสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือในตำแหน่งดังนี้

## รับสมัครด่วน

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. พนักงานธุรการทั่วไป</b> หลายอัตรา | <b>4. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร</b> หลายอัตรา    |
| • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ขึ้นไป      | • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ขึ้นไป               |
| <b>2. พนักงานต้อนรับ</b> หลายอัตรา      | <b>5. พนักงานขับรถผู้บริหาร</b> หลายอัตรา   |
| • เพศชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี             | • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ขึ้นไป               |
| • วุฒิ ม.6, ปวช.ขึ้นไป                  | <b>6. แม่บ้าน-คนสวน</b> หลายอัตรา           |
| <b>3. ช่างประจำอาคาร</b> หลายอัตรา      | <b>7. พนักงานรักษาความปลอดภัย</b> หลายอัตรา |
| • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ขึ้นไป           |   |

## สนใจสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

**บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จำกัด** เลขที่ 2 ซ.อ่อนนุช 59 ถ.สุขุมวิท 77

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 **โทร.0-2320-1494-6**

**บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จำกัด** เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 **โทร. 0-2320-1494-6, 0-2718-2263**

**บริษัท สามบวกลองเฮ้าส์ซิ่ง จำกัด** เลขที่ 802 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 **โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390**

**บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จำกัด** เลขที่ 47 ซ.สุขุมวิท 39

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 **โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986**

S. Sahamit 230418-876

www.hugeness.co.th



## บริษัท ฮิวเจเนส จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำเลียงวัสดุ และระบบลำเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ  
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำแหน่งดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. ผู้จัดการโรงงาน</b> 2 อัตรา  | <b>4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง</b> 3 อัตรา                       |
| • เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,<br>โลหะการ, กลไก, ต่อเรือ ฯลฯ  | • วุฒิป.6 ขึ้นไป   |
| • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  | <b>5. ช่างเชื่อมและประกอบ</b> 3 อัตรา                        |
| <b>2. วิศวกรโรงงาน</b> 2 อัตรา   | • วุฒิป.6 ขึ้นไป   |
| • เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป   | <b>6. ผู้ช่วยช่างเชื่อมและช่างประกอบ</b> 5 อัตรา             |
| <b>3. ไฟร์แมน</b> 2 อัตรา  | • วุฒิป.6 ขึ้นไป   |
| • เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,<br>โลหะการ, กลไก, ต่อเรือ ฯลฯ  | <b>7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ</b> 2 อัตรา                        |
| • <b>ตำแหน่งที่ 1, 2, 3 :</b> ถ้ามีประสบการณ์ด้านการผลิตระบบลำเลียงวัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • <b>ทุกตำแหน่ง :</b> มีที่พัก+ค่าอาหารกลางวันให้ | • เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) |
|  | <b>8. แม่บ้าน</b> 1 อัตรา                                    |

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ **ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวเจเนส จำกัด**

เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

**โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865**

E-mail : ariyah@hugeness.co.th, jarae@hugeness.co.th www.hugeness.co.th

HUG NESS-P1-060418

# Classifieds

โลกวันนี้

สนใจลงโฆษณา โทร.  
02 422 8055

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4868 (1393) วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



## บริษัท ไอทีแอปส์ จำกัด

บริษัทฯ พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา  
เที่ยวในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านอาหารจำนวนมาก

### รับสมัครด่วน

#### 1. Sale supervisor

##### รายละเอียดงาน :

• วางแผนการตลาดและการหาร้านอาหาร • คุมทีม Sale

##### คุณสมบัติ :

- มีความอดทน ไม่ย่อท้อ
- มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า
- มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน : • เงินเดือน, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

#### 2 อัตรา

• ควบคุมการทำงานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย

- มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

#### 2. Sales

##### รายละเอียดงาน :

- ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อนำเอาแอปพลิเคชันของบริษัท
- ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำข้อมูลมาลงในแอปพลิเคชันสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
- เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำ ขยายฐานลูกค้าใหม่

##### คุณสมบัติ :

- เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี
- สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ
- มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้
- มีมอเตอร์ไซด์
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า
- รับผิดชอบงานขายและรักษาบริการ

ค่าตอบแทน : • เงินเดือน, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

#### 5 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาที่ **บริษัท ไอทีแอปส์ จำกัด**

เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

**โทร. 0-2512-5454 E-mail: admin@itapps.co.th**

IT APP-P1-070518



## บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้นำในด้านการจัดหาพนักงานขับรถให้ผู้บริหารและรถลีมูซีนที่ใช้ในสนามบินสุวรรณภูมิ  
ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานจำนวนมาก โดยมีตำแหน่งและคุณสมบัติดังนี้

### รับสมัครด่วน

#### 1. พนักงานขับรถลีมูซีน (Limousine) ประจำสนามบิน

- ไม่จำกัดเพศ • อายุไม่เกิน 55 ปี • วุฒิตั้งต่ำ ม.3 ขึ้นไป

หลายอัตรา



มีสวัสดิการ

ชุดยูนิฟอร์ม,  
ตรวจสุขภาพประจำปี,  
ประกันสังคม

#### 2. พนักงานขับรถตู้เตี้ย (Shuttle Bus) ประจำสนามบิน

- ไม่จำกัดเพศ • อายุไม่เกิน 55 ปี • ไม่จำกัดวุฒิ

หลายอัตรา



สนใจติดต่อ..... **0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004** หรือคุณสมเกียรติ **08-4555-9441**

บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน์ ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 www.thaitimeservice.com

TAIT-P-200318





## บริษัท โบเชนด โคลธริง จำกัด รับสมัครงาน

- 1. หัวหน้าฝ่ายขาย**
  - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป
  - บุคลิกภาพดี และมีความรับผิดชอบสูง
- 2. หัวหน้าฝ่ายขายอิมพอร์ตเบ็ด**
  - มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
- 3. ผู้ช่วยบัญชี**
  - เพศหญิง
  - มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี
- 4. พนักงานขับรถยกบัส**
  - มีใบอนุญาตขับรถยกบัส

สนใจติดต่อได้ที่ เลขที่ 99/24 ม.7 ต.สวนหลวงร่วมใจ  
ต.สวนหลวง อ.กรงทุบแบน จ.สมุทรสาคร 74110

**โทร. 08-3290-9910**

BOZENED-P1-230418-4\*6

## รับสมัครด่วน!!

**พนักงาน 10 อัตรา**  
**ขับรถส่งของ**

**ค่าแรง 500 บาท/วัน**

- เพศชาย • มีใบอนุญาตขับรถยกบัส
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให้

**พนักงาน 5 อัตรา**  
**ธุรการ**

- เพศชาย/หญิง • เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint

สนใจติดต่อได้ที่ **หจก. ลอนดรี คลินิก**  
ซอยลาดพร้าว 71 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

**โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616**

LONDRI-P-150518

## รับสมัครงานด่วน

- 1. ธุรการฝ่ายขาย**
  - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  - มีทักษะทางด้านงานสื่อสาร
- 2. พนักงานเขียนแบบ**
  - วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี อายุ 25-35 ปี
  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- 3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน**
  - มีใบอนุญาตขับรถยกบัส
- 4. พนักงานติดรถส่งของ**
  - ไม่จำกัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจติดต่อได้ที่ **บริษัท แร็ค-เชลฟ์ คอร์ปอเรท จำกัด**  
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230  
โทร. **0-2509-1660** (คุณแอล)  
**E-mail : rscop@rackshelf108.com**

## โรงเรียนอนุบาลต้นข้าว

รับสมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด

**ครู 5 อัตรา**  
(ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคม, อังกฤษ)  
**ครูปฐมวัย 4 อัตรา**  
**ครูผู้ช่วย 5 อัตรา**

- เพศหญิง • วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี
- มีจิตใจรักเด็ก

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

**โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945**

เลขที่ 12 หมู่บ้านเสรี 1 ซอย 16 ถ.รามคำแหง 24  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250

TONXX-p1-120717-01



# Baby Gift ฉลองเปิดสาขาใหม่

บริษัท เบบี กิฟ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยอรุณศรี พิริยเลิศศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กจากประเทศญี่ปุ่น, เกาหลี และสหรัฐอเมริกา ภายใต้แบรนด์ Aprica, Ailebebe, Prince & Princess, Realkids คัดสรรผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กฉลองเปิดร้านสาขาล่าสุด Baby Gift @ CentralWorld บนชั้น 2 โซนพอร์รัม (ลานไอซ์สเกต) พร้อมแนะนำ 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ภายในงานมีคุณพ่อคุณแม่ดารดา เซเลบริตี้ อาทิ โอปอล์-ปานิสรา อารยะสกุล, อั้น-ภูวนาท คุณพลิน, จ๋า-อลิษา พันธุ์ศักดิ์, ไอ้-ญดา ไชติชูตระกูล, แจน-ศิรินทร์ จอห์นเล็ทเธอร์, จูฬาลักษณ์ ผลภิภม, สุพินดา หวังทรัพย์คณา, วิมลลักษณ์ จงรัตน์เมธีกุล, ชัญญู-เพ็ญลักษณ์ ธนเพ็ญชาติ และอีกมากมาย ร่วมแสดงความยินดี

**อรุณศรี พิริยเลิศศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบบี กิฟ (ไทยแลนด์) จำกัด** กล่าวว่า เพราะเด็กทารกบอกความต้องการไม่ได้ เราจึงมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของเด็กมากที่สุด ยิ่งเดี๋ยวนี้ลูกคามีไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวมากขึ้น จึงเกิดเป็นเทรนด์ “รถเข็นเด็กพับเล็ก” ขึ้นมา เหมาะแก่การเดินทาง สามารถพับรถเข็นขึ้นเครื่อง



บินได้ ทั้งยังประหยัดพื้นที่ช่องสัมภาระในรถยนต์ เราจึงขอแนะนำรถเข็นเด็กท่องเที่ยว “ApricaNano Smart” ที่มาพร้อมฟังก์ชันการพับเล็กจนสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้เบาผ่านุ่มและระบายอากาศได้ดี ลูกน้อยจึงนั่งได้อย่างสบาย ไม่ร้อนไม่ป่วยง่ายเพราะความอับชื้น ออกแบบและพัฒนาสินค้าโดยทีมกุมารแพทย์และวิศวกรผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กจากญี่ปุ่น ตอบโจทย์การใช้งานของคุณพ่อคุณแม่ เป็นรุ่น



ชายดีที่แม่ ๆ ดาราเซเลบชอบมาก ส่วนอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญอันหมายถึงชีวิตและความปลอดภัยของลูกน้อยคือ “คาร์ซีท” Ailebebe รุ่น Kurutto 4 Grance มาพร้อมดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันด้วย 4 คุณสมบัติเด่น ได้แก่ 1.การระบายอากาศเพื่อระบายความอับชื้นได้ดีขึ้น 2.หลังคางัดที่กว้างและคลุมได้มากขึ้น ช่วยปกป้องแสงแดดได้จนมีดสนท ช่วยให้เกิดทารกนอน



หลับได้นานขึ้น 3.ชุดหมอนรองศีรษะและรองตัวที่หนานุ่มมากขึ้น และ 4.วัสดุรองรับแรงกระแทกถึง 2 ชั้นเพื่อความแข็งแรง ปลอดภัย แต่ยังคงความนุ่มต่อทุกการสัมผัสของลูก รัก เพิ่มการใช้ผ้าหลายหนังให้ดีไซน์หรูหราตั้งสปอร์ต และหมุนได้ 360 องศา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Ailebebe ที่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้เป็นรายแรกของโลก

พลิกโฉมวงการสินค้าแม่และเด็กกับนวัตกรรมสำหรับผ้าเช็ดกับ “Ecowell” เครื่องผลิตสเปรย์ฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ ด้วยกระบวนการ “อีเล็กโทรไลซิส” ที่จะทำปฏิกิริยากับน้ำประปาและเกลือบริสุทธิ์ให้กลายเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อที่คุณสามารถทำเองได้ง่าย ๆ ถือเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ควรมีติดไว้ในบ้าน



สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล DRIVE AWARD 2018 ให้กับ 7 องค์กรชั้นนำของประเทศ พร้อมมอบรางวัล JUMC STAR 2018 ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 40 ปี ที่มีผลงานโดดเด่น ที่หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



จันทร์ษา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แถลงข่าวจัดสัมมนา “SMEs Springboard : Success through Creative Economy” เปิดศักราชที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และโครงการ Innovation Hubs ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค